

บันทึกการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

ครั้งที่ ๓๒/๒๕๕๙

วันจันทร์ที่ ๒๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙

ณ ตึกรัฐสภา

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ร้อยเอก ทินพันธุ์ นาคะตะ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง และนางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่สอง ขึ้นบัลลังก์

ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศกล่าวเปิดประชุม จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบผลการพิจารณาแนวทางการดำเนินงานโครงการไถ่ชีวิตโค - กระบือฯ ตามคำสั่งสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่ ๑๒/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการไถ่ชีวิตโค - กระบือ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะเป็นเจ้าภาพร่วมกัน ไถ่ชีวิตโค - กระบือ จำนวน ๗๙ ตัว ตัวละ ๓๐,๐๐๐ บาท ในวันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ วัดราชาธิวาสวิหาร กรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการฯ เห็นควรให้เชิญสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้มีส่วนร่วมในการถวายพระราชกุศล โดยประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง และรองประธานสภา

ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่สอง และประธานกรรมการโครงการฯ จะร่วมกันทำบุญไถ่ชีวิตโค - กระบือ ท่านละ ๑ ตัว สำหรับสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่จะร่วมทำบุญ ขอให้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ที่คณะกรรมการที่ท่านดำรงตำแหน่ง และขอให้คณะกรรมการทุกคณะรวบรวมเงินให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ หากสมาชิกฯ ท่านใดมีความประสงค์จะร่วมทำบุญเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานคลังและงบประมาณ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ ซึ่งเงินร่วมทำบุญดังกล่าวหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัยต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

ต่อจากนั้น ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว คือ รายงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เรื่อง การปฏิรูประบบทรัพย์สินทางปัญญา

ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณา ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้อนุญาตให้ นางสาวจิตติมา ศรีถาวร รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทรัพย์สินอุตสาหกรรม กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมตามข้อบังคับฯ ข้อ ๕๘

นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการ และกรรมการได้เสนอรายงาน โดยมีรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง และรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่สมาชิกฯ อภิปราย ประธานกรรมการและกรรมการตอบชี้แจง ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบกับรายงานของคณะกรรมการฯ โดยให้คณะกรรมการนำความเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ ไปปรับปรุงก่อนส่งรายงานไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ก่อนเลิกประชุม ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้แจ้งให้
ที่ประชุมรับทราบการเข้าร่วมวันสถาปนารัฐสภา ครบรอบ ๘๔ ปี ในวันอังคารที่ ๒๘
มิถุนายน ๒๕๕๙ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกำหนดจัดพิธีบวงสรวง
พระวิญญูณอดีตพระมหากษัตริย์ พิธีสงฆ์ และพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
แก่ข้าราชการรัฐสภาสามัญ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๙ นาฬิกา
ถึง ๑๒.๐๐ นาฬิกา จึงขอเชิญสมาชิกฯทุกท่านเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๕๕ นาฬิกา

Sr. M. M. M. M.

(นางสายทิพย์ เชาวลิตถวิล)

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่
เลขาธิการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

สำนัก rayงาน การประชุม และ เลข

กลุ่มงาน รายงาน การประชุม

โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๓, ๐ ๒๒๔๔ ๑๓๑๐

โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๒

www.parliament.go.th